

Số:

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5391/UBND-KT ngày 14/10/2021 và Công văn số 1530/UBND-HTQT ngày 11/10/2021 của Ủy ban Dân tộc về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Dân tộc tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Đề án tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2021 như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI

1. Tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số

- Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) của tỉnh hiện nay có 05 huyện miền núi là khu vực sinh sống chủ yếu của người đồng bào DTTS của tỉnh có 03 DTTS sinh sống lâu đời là Hre, Co và Ca dong với dân số khoảng 187.072 người, chiếm khoảng 14,9% dân cư toàn tỉnh; trong đó, dân tộc Hre có 133.244 người, dân tộc Co có 33.520 người, dân tộc Ca dong có 19.808 người và một số các DTTS khác cư trú trên địa bàn tỉnh với số dân khoảng 500 người.

- Tình hình kinh tế - xã hội của vùng đồng bào DTTS&MN đã có nhiều thay đổi. Hiện 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã; 85,6% tỷ lệ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tỷ lệ dân được sử dụng điện trên 90%; 100% trạm y tế xã, thị trấn có y bác sĩ; 100% người đồng bào DTTS được cấp thẻ BHYT và được khám chữa bệnh; 100% trẻ em người dân tộc thiểu số được tăng cường tiếng việt phù hợp theo độ tuổi, chất lượng giáo dục ở vùng đồng bào DTTS&MN từng bước được nâng lên.

- Về tỷ lệ hộ nghèo: đầu năm 2021 tổng số hộ nghèo khu vực miền núi của tỉnh là 14.136 hộ, chiếm tỷ lệ 22,01% và tổng số hộ cận nghèo của khu vực là 7.385 hộ, chiếm tỷ lệ 11,50% so với tổng số hộ trong khu vực. Tổng số hộ nghèo Dân tộc thiểu số là 13.369 hộ, chiếm tỷ lệ 56,8% trong tổng số hộ nghèo toàn tỉnh, 3,64% trong tổng số hộ toàn tỉnh. Theo kết quả phân định vùng đồng bào DTTS và MN theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 – 2025 thì toàn vùng có 06 xã khu vực I, 03 xã khu vực II, 52 xã khu vực III (là xã đặc biệt khó khăn) và 06 thôn đặc biệt khó khăn; 04/5 huyện là huyện nghèo.

- Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên vùng đồng bào DTTS&MN cơ bản được ổn định.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” đến năm 2025, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025 tại Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 12/3/2020.

Trong năm 2021, UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu ban hành Danh mục các chương trình, dự án vận động viện trợ nước ngoài vào tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 và tổ chức dịch sang tiếng Anh một số dự án trong số các dự án trong danh mục kêu gọi viện trợ nước ngoài để vận động viện trợ vào tỉnh; tổ chức Hội nghị vận động viện trợ nước ngoài vào tỉnh, dự kiến tổ chức vào khoảng giữa tháng 11/2021, kết nối, cung cấp thông tin về các chương trình, dự án kêu gọi viện trợ thông qua việc đưa tin, bài trên cổng thông tin điện tử tỉnh, qua các buổi tiếp xúc, làm việc qua điện thoại, email hoặc qua các cuộc họp trực tuyến với các tổ chức PCPNN, các tổ chức quốc tế và các nhà tài trợ nước ngoài.

Thường xuyên cập nhật thông tin về các chương trình, dự án đến các cơ quan phối hợp vận động viện trợ PCPNN và đến các nhà tài trợ nhằm đảm bảo cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác, hiệu quả. Duy trì, tăng cường quan hệ đối tác với các tổ chức PCPNN đã và đang thực hiện các chương trình, dự án viện trợ cho tỉnh, đồng thời mở rộng quan hệ với các tổ chức PCPNN có tiềm lực và hoạt động trong các lĩnh vực mà tỉnh Quảng Ngãi ưu tiên vận động, thu hút viện trợ.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên cập nhật thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, các quy định hiện hành của Nhà nước liên quan đến công tác viện trợ PCPNN cũng như thông tin về các tổ chức PCPNN được phép hoạt động tại Việt Nam để các cơ quan, đơn vị trong tỉnh làm cơ sở chủ động xây dựng các chương trình, dự án kêu gọi viện trợ PCPNN; tạo điều kiện để mọi cơ quan, đơn vị, mọi người dân đều có thể tham gia vào quá trình xây dựng, vận động, thu hút và sử dụng viện trợ PCPNN.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Trong năm 2021, đã huy động được 13 tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các đối tác nước ngoài đến hoạt động viện trợ tại vùng đồng bào DTTS&MN của tỉnh.

Hầu hết các chương trình, dự án PCPNN trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN của tỉnh chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực hỗ trợ để giảm nghèo bền vững cho đồng bào DTTS, về y tế, giáo dục - đào tạo, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo trợ trẻ em..

Các chương trình, dự án viện trợ PCPNN đều phát huy hiệu quả, góp phần giải quyết nhu cầu cấp thiết của địa phương cũng như tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và đời sống của nhân dân trong vùng dự án, góp phần thiết thực trong công tác giảm nghèo, phát triển bền vững, phù hợp các ưu tiên, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo chức năng, nhiệm vụ của mình, các Sở, ngành và địa phương đã huy động được 21 chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN của tỉnh với tổng kinh phí: 41,3 tỷ đồng, trong đó: vốn tài trợ: 37,9 tỷ đồng, vốn đối ứng: 3,4 tỷ đồng (*có biểu tổng hợp kèm theo*).

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Mặc dù ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh Covid-19 và việc các tổ chức phi chính phủ nước ngoài chuyển dịch vùng tài trợ từ Việt Nam sang các nước khác, tuy nhiên với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp cùng với sự phối hợp với các cơ quan liên quan việc thực thi các chính sách đối ngoại dành cho khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và vận động các nguồn viện trợ hỗ trợ các huyện miền núi trong các lĩnh vực như hạ tầng giáo dục, y tế, nông nghiệp, giao thông nông thôn, cung cấp nước sạch, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng,... Các chương trình, dự án PCPNN nhìn chung phát huy tốt hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc huy động các nguồn vốn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng yêu cầu thiết thực của địa phương; phù hợp với quy hoạch và định hướng ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

1. Thuận lợi

- Hầu hết các tổ chức PCPNN và nhà tài trợ nước ngoài hoạt động tại tỉnh có mối quan hệ tốt với các đối tác địa phương, luôn tuân thủ các trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, dự án tại địa phương; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, các cam kết tài trợ; triển khai các chương trình, dự án đúng tiến độ, giải ngân kịp thời và đạt hiệu quả tương đối cao.

- Đa số các sở, ban, ngành, địa phương, các hội, đoàn thể trong tỉnh căn cứ nhu cầu cụ thể đã chủ động xây dựng các dự án kêu gọi vận động tài trợ, nhất là các dự án thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, hầu hết các cơ quan, đơn vị đã xây dựng được cơ chế phối hợp hiệu quả; các hoạt động của chương trình/dự án đều có sự tham gia của người hưởng lợi, phê duyệt của chính quyền và thỏa mãn tiêu chí của nhà tài trợ và mục đích của chương trình/dự án đề ra.

2. Khó khăn

Ưu tiên viện trợ của các tổ chức PCPNN có xu thế thay đổi khi tập trung nhiều hơn vào các lĩnh vực mới, phi truyền thống như môi trường, biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực thể chế chứ không còn là viện trợ vật chất đơn

thuần như trước đây. Thêm vào đó, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã làm cho công tác vận động viện trợ PCPNN gặp khó khăn nhất định trong việc tiếp xúc trực tiếp với các tổ chức PCPNN.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

1. Tiếp tục duy trì, tăng cường mối quan hệ hợp tác với các tổ chức PCPNN hiện đang triển khai các chương trình, dự án tại Quảng Ngãi như *World Vision International, Children of Vietnam, Zhishan Foundation, Inc, Giving It Back to Kids, GFA-WARMA, Liên minh cứu trợ Đức (ADH), Chính phủ Ấn Độ...*; đồng thời mở rộng, thiết lập quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, các tổ chức PCPNN tiềm năng khác như *Development Workshop, Indo - Myanmar Conservation, International Development Organization, FIRD, NPA...* để tìm hiểu chiến lược viện trợ của các tổ chức, các nhà tài trợ, từ đó xây dựng kế hoạch vận động viện trợ cho các chương trình, dự án mang tính chiến lược và lâu dài, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và chủ trương giảm nghèo của tỉnh, hỗ trợ các địa bàn miền núi cải thiện hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, sức khỏe cộng đồng, tăng sinh kế, cung cấp nước sạch, bảo vệ môi trường,...

2. Thay đổi phương thức vận động viện trợ trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 bằng cách duy trì việc trao đổi, chia sẻ thông tin trực tuyến qua các hình thức như điện thoại, email, mạng xã hội... để vận động viện trợ với các tổ chức PCPNN và nhà tài trợ nước ngoài. Qua đó, hạn chế được ảnh hưởng và góp phần hỗ trợ các địa phương trong công tác vận động viện trợ cũng như xây dựng văn kiện trình phê duyệt dự án.

3. Tăng cường tiếp xúc, trao đổi, làm việc để vận động, tranh thủ nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc nguồn hỗ trợ phát triển chính thức của chính phủ các nước thông qua các cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam để thu hút nguồn viện trợ cho cộng đồng và người dân trong tỉnh.

4. Tiếp tục tranh thủ sự giúp đỡ và chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương, đặc biệt là Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao), Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (trực tiếp là PACCOM) và các cơ quan khác để nắm bắt thông tin, tình hình hoạt động của các tổ chức PCPNN, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, qua đó tăng cường việc tiếp xúc để vận động viện trợ vào địa bàn tỉnh; đa dạng hóa công tác xúc tiến, vận động viện trợ PCPNN thông qua nhiều kênh khác nhau.

5. Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng của tỉnh với các đối tác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức PCPNN và nhà tài trợ nước ngoài trong việc thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các chương trình, dự án tại địa phương. Phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN theo quy định hiện hành.

6. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về đối ngoại nhân dân, viện trợ nước ngoài, quản lý dự án viện trợ, v.v, cho đội ngũ CBCCVN làm công

tác quản lý, tham mưu về viện trợ nước ngoài cũng như công tác đối ngoại ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

7. Có chính sách khen thưởng kịp thời cho cá nhân, tổ chức PCPNN, các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế có nhiều đóng góp tích cực trong công tác viện trợ tại tỉnh.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề nghị Bộ Ngoại giao, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và các Bộ, Ngành Trung ương:

1. Tăng cường trao đổi và cung cấp thông tin về các tổ chức PCPNN và hoạt động viện trợ của các tổ chức PCPNN nhằm giúp địa phương trong quá trình vận động, thu hút, tiếp nhận và sử dụng viện trợ có hiệu quả. Đồng thời, thông tin kịp thời cho địa phương về các vấn đề liên quan đến các tổ chức PCPNN có tiềm năng tài chính đang hoạt động tại Việt Nam, hỗ trợ nghiệp vụ cho tỉnh trong việc xử lý các vấn đề nhạy cảm, các tổ chức PCPNN có quan hệ phức tạp trên địa bàn tỉnh.

2. Tạo điều kiện thuận lợi trong việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công tác đối ngoại, vận động, quản lý viện trợ PCPNN của tỉnh.

3. Tiếp tục quan tâm giúp đỡ hơn nữa đối với tỉnh Quảng Ngãi thông qua việc giới thiệu các tổ chức PCPNN mới có nguồn lực lớn đến hoạt động viện trợ tại tỉnh; tạo điều kiện cho tỉnh tham gia các đoàn công tác của Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN hoặc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đi thăm và tìm hiểu các tổ chức PCPNN để vận động viện trợ; giúp tỉnh mở rộng quan hệ, tranh thủ viện trợ của các tổ chức PCPNN phù hợp với các xu hướng viện trợ trên thế giới, xác định đúng trọng tâm vận động trong từng thời kỳ để phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo của tỉnh; hỗ trợ tỉnh tổ chức các hoạt động xúc tiến vận động viện trợ PCPNN vào tỉnh.

4. Sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định 12/2012/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN tại Việt Nam cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Ban Dân tộc tỉnh kính báo cáo Ủy ban Dân tộc theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Dân tộc;
- UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng thuộc Ban;
- Lưu: VT, CSĐT.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thế Nhân